



สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๒ นาฬิกา
ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรีกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๗

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยในระหว่างการพิจารณา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ กระทู้ถาม

กระทู้ถามสด

๑. กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา

นายวุฒิพงษ์ นามบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็นคำถาม คือ มันสำปะหลังคือพืชเศรษฐกิจหลัก รองจากข้าวที่ไทยส่งออก ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ผลิตอันดับ ๒ ของโลก แต่ที่กำลังการส่งออกของประเทศไทยถือว่าส่งออกเป็นอันดับ ๑ ของโลก สร้างเงินสร้างรายได้ นำเม็ดเงินเข้าประเทศอย่างมหาศาลตลอด ๔-๕ ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังเริ่มได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา จึงถามว่า กรณีการช่วยเหลือทางรัฐบาลได้ช่วยเหลือเยียวยาดูแลอะไรบ้าง เมื่อไร อย่างไร จำนวนเท่าไร กรณีพื้นที่เฝ้าระวังการระบาดใหม่ที่เพิ่งตรวจสอบและถอนทำลายแล้วสามารถได้รับเงินเยียวยาจากงบประมาณ ๒๐ ล้านบาทได้หรือไม่ และพบปัญหาแมลงหวี่ขาวซึ่งได้พ่นสารเคมีกำจัดแล้วแต่ขณะนี้หมดงบประมาณแล้ว ทางรัฐบาลจะสนับสนุนในเรื่องของการฉีดยาพ่นสารเคมีกำจัดแมลงหวี่ขาว และเรื่องของอุปกรณ์ฉีดพ่นยา โดรน (Drone) ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังได้หรือไม่ อย่างไร และกรณีในระยะเวลา ๔-๕ ปีที่ผ่านมา ไม่ได้มีการแทรกแซงใด ๆ จากรัฐ ต้องการให้รัฐเข้าพยุงราคาประกันรายได้เกษตรกรให้อยู่ที่กิโลกรัมละ ๒.๕๐ บาท หรือ ๓ บาท ได้หรือไม่ อย่างไร

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ โรคไวรัสใบด่างในมันสำปะหลัง พบครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๖๑ ที่จังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาทำการสำรวจทั่วประเทศในพื้นที่ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ พบโรคไวรัสใบด่าง ๑๘,๐๐๐ ไร่ หน่วยราชการ แก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการขุด กลบ ฝัง ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลดี ส่วนการเยียวยาช่วยเหลือใช้ระเบียบของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หากเกษตรกรมีความเสียหายช่วยเหลือประมาณไร่ละ ๑,๑๔๐ บาท ซึ่งต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้รับคำร้องเรียนจากเกษตรกรว่าเงินช่วยเหลือน้อยเกินไป เมื่อเดือนที่แล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำการเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง ซึ่งมี กระทรวงพาณิชย์เป็นเลขานุการ ขออนุมัติพิเศษช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง ในอัตราไร่ละ ๓,๐๐๐ บาท ครอบคลุมไร่ไม่เกิน ๓๐ ไร่ ขณะนี้อนุมัติมาแล้ว ๒๐ ล้านบาท เป็นวงเงินแรกจะเริ่มดำเนินการจ่ายให้ในเร็ววัน

กรณีที่ถอนทำลายในพื้นที่ใหม่และพ่นสารเคมี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้ทำหนังสือหารือ กับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนการแก้ปัญหาโรคไวรัสใบด่าง จะเป็นการเยียวยาหลังการเกิดโรค หากช่วงก่อนการเกิดโรครวมวิชาการเกษตรพบวิธีการแก้ปัญหาได้อย่าง ถาวรคือต้องไม่ใช่ท่อนพันธุ์ที่มีเชื้อไวรัส ขณะนี้ได้มีการหารือกับ ๔ สมาคมแล้ว โดยจะระดมการเพาะเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งท่อนพันธุ์ที่ปลอดโรคแจกให้กับเกษตรกรทดแทนท่อนพันธุ์ที่อ่อนแอ

กรณีการพ่นราคาจะได้นำเรื่องการกำหนดกลไกการพ่นราคาเข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการ นโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลังต่อไป

๒. กระตุ้งถาม เรื่อง หนอนกระตุ้งกัดกินต้นข้าวโพดเสียหายทำให้เกษตรกรเดือดร้อน

นายศิริสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้ง กระตุ้งถาม ถาปนายกรัฐมนตรี

ประเด็นคำถาม คือ หนอนกระตุ้งเป็นหนอนที่โตเร็วมาก วงจรชีวิตหนอนกระตุ้งเพศเมียวางไข่ คราวละ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ ฟอง ระยะเวลาเป็นดักแด้ ๗-๑๐ วัน ตัวเมียบินได้ ๑ คืบ ๑๐๐ กิโลเมตร ตัวโตเจริญพันธุ์ไว บินได้ไกล กัดกินเร็ว พริบตาเดียวเป็นหมื่นไร่ สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นจำนวนมาก จึงขอถามว่า รัฐบาลทราบหรือไม่ว่าเสียหายกี่แห่ง เกษตรกรเดือดร้อนกี่รายกี่ไร่มีมูลค่าความเสียหายเท่าใด กรณีการช่วยเหลือเยียวยาขอให้พิจารณาเพิ่มค่าเสียหายได้อีกหรือไม่เนื่องจากมีต้นทุนต่อไร่ อยู่ที่ ๓,๔๐๐ บาท และกรณีเกษตรกรมีความเดือดร้อนในการทำอาชีพเกษตรกรหนี้สินมีจำนวนมาก จะมีนโยบายในการพักชำระหนี้เกษตรกรและชดเชยเป็นเงินหรือไม่ อย่างไร

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ กรณีปัญหาหนอนกระตุ้งในข้าวโพดพบพื้นที่แรกที่จังหวัดพะเยาจนกระทั่ง ถึงบัดนี้พื้นที่ปลูกข้าวโพดเรา ๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ ในฤดูนี้เป็นพื้นที่ที่แพร่ระบาดแล้วจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ไร่กว่า วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีทั้งวิธีการกำจัดและอย่างอื่น ๆ ด้วย กรณีการช่วยเหลือเยียวยาใช้ระเบียบของ กระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หากเกษตรกรมีความเสียหายจะช่วยเหลือประมาณ ไร่ละ ๑,๑๔๐ บาท แต่ต่อมากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้รับคำร้องเรียนจากเกษตรกรว่าเงินช่วยเหลือ น้อยเกินไป ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้หารือกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อขอขบพิเศษ นำมาช่วยเหลือเยียวยาต่อไป ส่วนเรื่องการพักชำระหนี้และค่าชดเชยจะได้นำเข้าหารือในการประชุม คณะกรรมการบริหารงานต่อไป

๓. มาตรการในการป้องกันเหตุและติดตามจับกุมดำเนินคดีผู้ที่ทำร้ายนักกิจกรรมทางการเมือง

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม
ถามรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

ประเด็นคำถาม คือ กรณีกลุ่มนักต่อสู้ประชาธิปไตยถูกคุกคามและทำร้ายร่างกาย ซึ่งใช้เป็นกรณีตัวอย่างสำคัญของประเทศ ขอถามว่าฝ่ายความมั่นคงหรือฝ่ายตำรวจมีวิธีการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก มีการให้กำลังใจประชาชนอย่างไร สิ่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยและได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดูแลอย่างใกล้ชิดและเร่งรัดหาตัวผู้กระทำความผิดให้ได้โดยเร็ว เบื้องต้นได้สั่งการให้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าตรวจพื้นที่ของผู้เสียหายทุกคนเพื่อป้องกันดูแลไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีก แจ้งให้นักกิจกรรมทราบว่าหากเห็นว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยก็ให้ทำหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูแลอำนวยความสะดวกให้การดำเนินการอยู่ในกรอบของกฎหมาย ในด้านคดีความได้มีการสอบสวนพยาน ทำการสเก็ตช์ (Sketch) ภาพผู้กระทำความผิด พร้อมกับตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดถึงทิศทางและบุคลิกกลุ่มบุคคลผู้กระทำความผิดเพื่อดำเนินการออกหมายจับต่อไป

กระทู้ถามทั่วไป

๑. กระทู้ถาม ของ **นายक्रमานิตย์ สังข์พุ่ม** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย

๑) เรื่อง การก่อสร้างถนน สาย ๒๒๖ จากสองช่องจราจรขยายเป็นสี่ช่องจราจร ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประเด็นคำถาม คือ ถนนเส้นทาง ๒๒๖ ซึ่งเป็นทางที่เชื่อมระหว่างตัวจังหวัดกับตัวจังหวัดหรือตัวอำเภอกับตัวอำเภอ เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ของอีสานใต้มายาวนาน แต่ขาดการดูแลและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ขอถามว่า กรมทางหลวงมีแผนหรือนโยบายที่จะสร้างถนนจาก ๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร และสร้างถนนช่วงจากอำเภอเมืองสุรินทร์ไปถึงอำเภอห้วยทับทันให้เชื่อมต่อกันไม่เป็นพื้นหลอหรือไม่ อย่างไร

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ การดูแลถนนต้องดูแลตลอดทั้งสายเพราะเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ ถนนเส้นทาง ๒๒๖ เป็นถนนเลี่ยงเมืองเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมืองและรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง ทำหน้าที่เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งและการเดินทางระหว่างตัวเมืองของจังหวัดรวม ๕ จังหวัดด้วยกันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรืออีสานใต้ ซึ่งได้กำหนดเป็นแผนพัฒนาให้เป็นทางหลวงขนาด ๔ ช่องจราจรตลอดทั้งเส้นตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมาถึงจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๓๒๔ กิโลเมตร ปัจจุบันกรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นทางขนาด ๔ ช่องจราจรแล้ว ระยะทาง ๒๑๓ กิโลเมตร บางช่วงของเส้นทางผ่านเขตโบราณสถานจำเป็นต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม อีไอเอ (EIA) กระทรวงคมนาคมจะกำกับการทำงานกรมทางหลวงให้เป็นไปตามแผนและกำหนดระยะเวลา ซึ่งหากได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีครบถ้วนทั้งปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ รวมทั้งไม่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของพื้นที่ก่อสร้างใด ๆ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ จะเป็นขนาด ๔ ช่องจราจรครบถ้วนตลอดทั้งเส้นทางภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ส่วนในเส้นทางที่

ไม่เชื่อมต่อกันที่เป็นพื้นหลอมมีบางช่วงผ่านเขตโบราณสถานเช่นกัน กำลังจะพิจารณาว่าจะตัดตอนออกมาในช่วงรัศมี ๑ กิโลเมตร หากสามารถเร่งดำเนินการได้จะกระทำต่อไป

๒) กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการในการแก้ปัญหาข้าราชการครู ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้เนื่องจากติดราชการไปต่างประเทศ ประกอบกับอยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗)

๓) กระทู้ถาม เรื่อง การขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็นคำถาม คือ อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้วได้ก่อสร้างมานานและเป็นแหล่งน้ำใหญ่ที่ระบบน้ำประปาของอำเภอต้องนำไปผลิตเป็นน้ำประปา อีกทั้งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา แต่ปัจจุบันแห้งแล้งมากเป็นเวลาดิถีกันหลายปี ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ๔ จุด แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ขอถามว่า ทางรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณขุดลอกอ่างเก็บน้ำเกาะแก้วและการก่อสร้างคลองไส้ไก่และคลองส่งน้ำในเขตพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากมีนโยบายในการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว รัฐบาลจะสามารถเริ่มดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อไร และหากไม่มีนโยบายในการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว รัฐบาลจะมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างไร

นายเกษรา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ การสูบน้ำใส่อ่างเก็บน้ำในปีนี้ได้น้ำเพียง ๑ ล้านกว่าลูกบาศก์เมตร มีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคที่นำไปทำน้ำประปาเพียงพอ แต่ประชาชนรอบ ๆ ประมาณอีก ๓,๐๐๐ กว่าครอบครัว นำน้ำไปทำนาปรังจึงทำให้น้ำขาดแคลน ซึ่งพยายามพูดทำความเข้าใจแล้วว่าต้องปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงต้องแก้ปัญหาซึ่งขณะนี้กำลังเร่งรัดให้ทำเครื่องสูบน้ำเครื่องที่ ๔ ให้เสร็จเพื่อที่จะสูบน้ำขึ้นไปใส่อ่างและทำคลองไส้ไก่ น่าจะบรรเทาความเดือดร้อนได้บ้าง นอกจากนั้น ยังได้มีแนวคิดและทำการศึกษารายละเอียดคลองส่งน้ำให้ครอบคลุมมากขึ้น

๒. กระทู้ถาม ของ นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง พานไหว้ครู – ล้อการเมือง เด็กคิดเองได้ ผู้ใหญ่อย่ากลัว ถามนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้เนื่องจากติดราชการไปต่างประเทศ ประกอบกับอยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗)

๓. กระทู้ถาม ของ นางอนุรัักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์บ้านดอนธงชัย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ถามนายกรัฐมนตรี (รัฐมนตรีที่รับผิดชอบ ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้เนื่องจากติดราชการไปต่างประเทศ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗)

๔. กระทู้ถาม ของ นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เรื่อง ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นุ้บุคคล

